

**KẾT LUẬN**  
**CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN**  
**Tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Khóa XI**

Ngày 05/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Ninh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 - Khóa XI (mở rộng) bằng hình thức trực tuyến.

**Chủ trì hội nghị:** Thường trực Huyện ủy.

**Thành phần dự họp:**

*Ở điểm cầu huyện:* Các đồng chí UV.BTV Huyện ủy, UV.BCH Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - Xã hội huyện và lực lượng vũ trang huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, Chi cục Thuế Khu vực Lộc Ninh – Bù Đốp.

*Tại điểm cầu các xã, thị trấn:* Các đồng chí UV.BCH Đảng bộ xã, thị trấn.

**Nội dung Hội nghị:** Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thông qua các nội dung sau: **(1)** Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN, Công tác xây dựng Đảng, xây dựng HTCT 9 tháng; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; **(2)** Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương - Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; **(3)** đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện thời gian qua; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; **(4)** triển khai các quy định của BCH Trung ương - Khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Sau khi xem xét báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất kết luận như sau:

**I. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021**

Trong 9 tháng năm 2021 và đặc biệt là Quý III/2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện; tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì trong điều kiện phòng, chống dịch; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; đặc biệt đã lãnh đạo tổ chức thực hiện

thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Tuy nhiên, do tác động của đại dịch bệnh Covid-19 nên một số chỉ tiêu đạt thấp và dự báo sẽ khó đạt theo kế hoạch như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thương mại, dịch vụ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.....; một số hoạt động văn hóa - xã hội bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; tình hình ANCT-TTATXH nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm như trộm cắp tài sản, tổ chức đưa người qua Campuchia trái phép, gian lận thương mại.v.v.

Dự báo trong những tháng cuối năm tình hình kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành cần phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

## **II. Các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2021**

### **1. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19**

1.1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, cấp bách, lâu dài nên yêu cầu phải tập trung lãnh đạo với tinh thần “*Chống dịch như chống giặc*”, không lơ là, chùng quan, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây nhiễm, người ngoài huyện, người nhập cảnh và những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Phát huy vai trò lãnh đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo và điều hành, thực hiện của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp.

1.2. UBND huyện: Chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức quản lý chặt chẽ, thực hiện các biện pháp cách ly đối với người về từ vùng dịch theo quy định (*cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà*). Đối với các đối tượng cách ly tại nhà, phải đánh giá yêu cầu về cơ sở vật chất, điều kiện cách ly tại nhà từng trường hợp cụ thể, nếu đủ điều kiện thì cho thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành Y tế; phải giám sát chặt chẽ, yêu cầu người thực hiện cách ly không được ra khỏi nhà, không tiếp xúc với người khác, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

1.3. Đảng ủy các xã, thị trấn: Chỉ đạo UBND, UBMTTQ và các đoàn thể, các Tổ Covid-19 cộng đồng tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện, quản lý các trường hợp từ vùng dịch về địa bàn để quản lý theo quy định; chú trọng tuyên truyền rộng rãi đến người dân về việc khi có người thân hoặc phát hiện có người trở về từ các vùng có dịch thì vận động khai báo y tế theo quy định.

1.4. Chuẩn bị tốt phương án, kế hoạch về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để tổ chức tiêm vaccine cho Nhân dân theo đúng quy định, nhất là các biện pháp đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi tiêm vaccine.

**2. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo QPAN; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau**

2.1. Rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết, kết luận của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân trong tình hình mới.

- Tận dụng tốt cơ hội đã kiểm soát được dịch bệnh để phục hồi và phát triển mạnh các hoạt động kinh tế, xã hội. Trên cơ sở kịch bản tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã xây dựng, thực hiện rà soát, xác định mục tiêu tăng trưởng đối với từng ngành, từng lĩnh vực trong quý 4 năm 2021 gắn với giải pháp cụ thể; tăng cường công tác điều hành hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.2. Tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu – chi ngân sách nhà nước. Phân đầu đạt cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết để dành nguồn lực cho phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội và đầu tư phát triển trong điều kiện khó khăn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, công khai minh bạch trong chi tiêu ngân sách, có kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra sai phạm.

- Đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các giải pháp, phân đầu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, căn cứ tình hình thu ngân sách và diễn biến dịch covid-19 để xây dựng phương án điều hành ngân sách nhà nước trong 3 tháng cuối năm và xây dựng dự toán năm 2022.

2.3. Tập trung rà soát, xác định cụ thể các khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi, ưu tiên những mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số; triển khai xây dựng và thực hiện Đề án Chuyển đổi số huyện Lộc Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

2.4. Tiếp tục triển khai Đề án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quan tâm chỉ đạo chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với ngành liên quan làm việc với những doanh nghiệp để ký kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Chủ động phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; phát triển chăn nuôi đi đôi với việc phòng, chống dịch bệnh; tập trung hoàn thành 02 xã nông thôn mới năm 2021.

2.5. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, đầu tư, đất đai, bất động sản, môi trường, tài chính. Rà soát, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,

tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là các dự án, công trình trọng điểm và phân đầu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 100%.

2.6. Quan tâm chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa, y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, khoa học công nghệ, an sinh xã hội. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ học tập năm học 2021-2022 phù hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 và khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất, nguồn nhân lực trong dạy và học trực tuyến.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ.

2.7. Chủ động nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh tại cơ sở; tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là trộm cắp tài sản. Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp, đông người, gây mất an ninh trật tự.

2.8. Tăng cường xây dựng Đảng trên tất cả các mặt công tác. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ, giai đoạn 2020-2025, 2021-2026; triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ, giai đoạn 2025-2030, 2026-2031 trình Tỉnh ủy phê duyệt; chỉ đạo công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với công tác khen thưởng năm 2021. Sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ sau Hội nghị sơ kết Đề án 343 của Huyện ủy và Đề án 999 của Tỉnh ủy.

Các đoàn kiểm tra, giám sát do Huyện ủy thành lập hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 30/10/2021.

2.9. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nắm diễn biến, tâm trạng xã hội và quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm 2021.

**3. Đối với Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn**

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất thông qua, giao Thường trực Huyện ủy tiếp thu ý kiến góp ý tại Hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo gửi về Tỉnh ủy theo quy định.

**4. Đối với Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng**

Sau Hội nghị, yêu cầu các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn có trách nhiệm chủ trì quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Khóa XIII đến tổ chức đảng, đảng viên trực thuộc, đảm bảo nhận thức đầy đủ và nắm vững các nội dung của các Quy định nêu trên để tổ chức thực hiện.

5. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết năm 2021 đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận này, tạo tiền đề, động lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021./.

Nơi nhận:

- Các cơ sở Đảng trực thuộc,
- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện,
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
- Lãnh đạo VPHU,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



*Hoàng Nhật Tân*